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SPCG	คงเป้ารายได้ปีน้ีโต	10%	

คาดปลายปีน้ี	-	ต้นปีหน้า	

เร่ิมก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในญ่ีปุ่น	480	MW

	 SPCG	คงเป้ารายได้ปีนี้โต	10%	แม้	Q3/61	เป็นช่วงโลว์	ซีซั่น	คาด

ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า	เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่น	480	

MW

	 นายพิพัฒน์	วิริยธรานนท์	ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท	เอส

พีซีจี	จ�ากัด	(มหาชน)	SPCG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคงเป้ารายได้ปีนี้โต	

10%	จากปีก่อนที่มีารายได้	6,122.26	ล้านบาท	โดยในช่วง	6	เดือน

แรกปีนี้มีรายได้	3,134.41	ล้านบาท	แม้ว่าช่วงไตรมาส	3/2561	จะเป็น

ช่วงโลว์	ซีซั่น	ซึ่งยอดขายไฟฟ้าจะปรับตัวลดลง	ประกอบกับปริมาณ

ฝนตกมากขึ้น	ท�าให้ยอดผลิตไฟฟ้าลดลงเช่นกัน	แต่ยอดผลิตไฟฟ้า

ค่อนจะฟื้นตัวดีในไตรมาส	4/61	ท�าให้ยอดขายไฟฟ้ายังเติบโต	

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีก�าลังการผลิตรวมเป็น	260	เมกะวัตต์				

ขณะที่สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ	จะมาจากการขายไฟฟ้า	60-65%	

โครงการโซลาร์รูฟท็อป	25%	และที่เหลือมาจากรายได้อื่นๆ

	 ส�าหรับความคืบหน้าการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

แห่งที่	2	(โซลาร์ฟาร์ม)	ในประเทศญี่ปุ่น	คือ	โครงการโซลาร์ฟาร์ม	

Ukujima	Mega	Solar	Project	ขนาดก�าลังผลิต	480	เมกะวัตต์	ที่

เมืองนางาซากิ	ในประเทศญี่ปุ่น	มีผู้ร่วมทุนทั้งสิ้น	8	บริษัท	ได้แก่	

Kyocera	Corporation,	Kyudenko	Corporation,	Mizuho	Bank,	

SPCG,	Tokyo	Century	Corporation,	Furukawa	Electric	Company	

Limited,	Tsuboi	Corporation	และ	The	Eighteenth	Bank	limited	

ซึ่งใช้งบลงทุนรวม	6	หมื่นล้านบาท	คาดว่าจะเริ่มก่อส้รางได้ช่วงปลาย

ปี	2561	ถึงต้นปี	2562

	 นอกจากนี้บริษัทฯยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อลงทุนโซลาร์

ฟาร์มในประเทศเมียนมา	และประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งก่อนหน้าได้มีการ

เจรากับพาทเนอร์ไปแล้วบ้างแต่ยังไม่มีข้อสรุป

LOXLEY	ตรึงรายได้ปีน้ี	1.5	หม่ืนลบ.	

จากปีก่อน	1.64	หม่ืนลบ.	

เหตุรับผลงานประมูลภาครัฐล่าช้า

	 LOXLEY	ตรึงรายได้ปีนี้	1.5	หมื่นลบ.	จากปีก่อน	1.64	หมื่นลบ.		

เหตุรับผลงานประมูลภาครัฐล่าช้า	ตุน	Backlog	1.2	หมื่นลบ.	รับรู้ฯช่วงที่

เหลือปีนี้	41%	เล็งประมูลงานใหม่ราว	1.2	หมื่นลบ.	หวังคว้า	50%

	 นายเฉลิมโชค	ล�่าซ�า	กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ล็อกซเล่ย์	

จ�ากัด	(มหาชน)	LOXLEY	เปิดเผยว่า	บริษัทฯยอมรับว่ารายได้ปี2561	

พลาดเป้าที่ตั้งไว้เติบโตราว	15-20%	จากปีก่อนที่มีรายได้	16,411	หมื่น

ล้านบาท	เป็นผลจากในช่วงครึ่งปีแรกงานโครงการภาครัฐออกมาล่าช้า

กว่าที่คาดไว้		

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	เชื่อว่าจะสามารถรักษาระดับรายได้ปี	2561	ที่

ระดับ	1.5	หมื่นล้านบาท	เนื่องจากคาดว่าช่วงครึ่งปีหลังงานประมูลภาค

รัฐจะทยอยออกมามากขึ้น	โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงาน

ใหม่มูลค่าราว	1.2	หมื่นล้านบาท	คาดหวังว่าจะได้งานมากกว่า	50%	จาก

ปัจจุบันที่มีงานในมือ	(Backlog)	ประมาณ	1.2	หมื่นล้านบาท	โดยจะ

ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ราว	41%	ส่วนที่เหลือจะรับรู้ใน

ปี	2562	ทั้งหมด

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	สนใจเข้าร่วมประมูลงานโครงการสายพานใน

สนามบินสุวรรณภูมิ	เฟส	2	โดยคาดว่ามีมูลค่าโครงการราว	2	พันล้าน

บาท	รวมทั้งโครงการกล้องวงจรปิดตรวจคนเข้าเมือง	(CCTV)	มูลค่ารวม	

1.4-1.5	พันล้านบาท	คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในการเปิดประมูลช่วง

ปลายปีนี้		

	 อีกทั้งยังสนใจเข้าร่วมทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนจ�านวน	2-3	

โครงการ	ขนาดก�าลังการผลิตเฉลี่ย	6-8	เมกะวัตต์/โครงการ	โดยคาดหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุน	(IRR)	ไม่น้อยกว่า	10%	คาดว่าจะชัดเจนใน

ไตรมาส	1/62	

	 ส�าหรับความคืบหน้าการน�า	น�าบริษัทย่อย	"บริษัท	ล็อกซ์เล่ย์	

เพาเวอร์	ซิสเต็มส์	จ�ากัด"	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ขณะนี้

อยู่ในระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(SET)	หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	

(mai)	ซึ่งคาดว่าจะเข้าตลาดหุ้นในปี	2563	
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ASEFA	ระบุภาพรวมธุรกิจ	

คร่ึงปีหลังปีน้ีดีกว่าคร่ึงปีแรก	เหตุเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

	 นายไพบูลย์	อังคณากรกุล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อาซีฟา	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ASEFA	เปิดเผยว่าส�าหรับในครึ่งปีแรกของปี	2561	

บริษัทฯ	มีรายได้จากการขายและบริการรวม	1,322.90	ล้านบาท	จาก

งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่	1,337.14	ล้านบาท	ลดลง	14.24	ล้านบาท	

คิดเป็น	1.06%	ก�าไรสุทธิอยู่ที่	105.70	ล้านบาท	จากงวดเดียวกันของ

ปีก่อนอยู่ที่	124.03	ล้านบาท	ลดลง	18.32	ล้านบาท	คิดเป็น	14.77%	

เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน	จากสภาวะตลาดที่มีการแข่งขัน

ด้านราคา	ความผันผวนของเศรษฐกิจไทย	การชะลอการลงทุนภาค

อุตสาหกรรม	อย่างไรก็ดีผู้บริหารของบริษัทฯได้ให้ความส�าคัญและใส่ใจ

ในการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น	รวมทั้งการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ต้นทุนทางการเงิน	ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ขณะที่ภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งหลังปี	2561	คาดว่าแนวโน้มจะดีกว่า

ครึ่งปีแรก	เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ	โดยปัจจุบันบริษัท	ก�าลัง

ด�าเนินการขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักและงาน

บริการหลังการขายและดูแลบ�ารุงรักษาอย่างครบวงจร	รวมทั้งปรับปรุง

ระบบเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบงานและบุคลากร	อีกทั้งยังเดินหน้ามุ่ง

สร้างความสัมพันธ์เพื่อขยายงานกับกลุ่มพันธมิตร	เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของงานโครงการเด่นๆ	ที่ประสบผลส�าเร็จในหลายๆโครงการที่

วางแผนกลยุทธ์ไว้	ทั้งงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	

ระบบสมาร์ทกริด	ระบบควบคุมอัตโนมัติและ	IoT	เพื่อรองรับนโยบาย

การลงทุนเมกะโปรเจคต่างๆ	ของทั้งภาครัฐและเอกชน	เช่น	โครงการ	EEC	

กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน	กลุ่มโรงพยาบาล	กลุ่มโครงการมิกซ์ยูสและ

โครงการที่อยู่ในแผนงานอีกมากมาย	ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่ายังมีทิศทางการ

เติบโตที่ดีและได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผน

กลยุทธ์ที่บริษัทวางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

KTIS	ลุ้น	Q3/61	พลิกก�าไร	จากคร่ึงปีแรก	

ขาดทุน	136.40	ลบ.	หวังได้รับเงินชดเชย	750-	850	ลบ.	

จากกองทุนอ้อยและน�้าตาล	

	 นายประพันธ์	ศิริวิริยะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กลุ่มบริษัท	

เกษตรไทย	อินเตอร์เนชั่นแนล	ชูการ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	

KTIS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	คาดผลประกอบการไตรมาส	3/2561	จะพลิก

กลับมามีก�าไรได้	จากงวดครึ่งปีแรกปีนี้	ที่บริษัทฯมีผลขาดทุน	136.40	

ล้านบาท	หากบริษัทฯ	ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนอ้อยและน�้าตาล	มูลค่า	

750-850	ล้านบาท	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทจะสามารถบันทึกกลับมาได้ทันที		

โดยคาดว่าจะทันภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้	

	 ส�าหรับสัดส่วนรายได้ปัจจุบันแบ่งเป็นธุรกิจน�้าตาลอยู่ที่	75%	และ	

ธุรกิจไฟฟ้า-เอทานอลอยู่ที่	25%

	 ขณะที่ปริมาณอ้อยที่จะเข้าหีบในฤดูกาลผลิตปี	2561	จะลดลงเหลือ	

7	ล้านตัน	จากปีก่อนอยู่ที่	11.60	ล้านตัน	และผลิตน�้าตาลทรายได้	11.8	

ล้านกระสอบ	โดยบริษัทจะท�าการเปลี่ยนแปลงงบใหม่	ท�าให้เหมาะสมกับ

ปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตของบริษัท	ซึ่งภาพรวมของอุตสาหกรรมอ้อยและ

น�้าตาลทั้งประเทศคาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อยปีนี้จะสูงกว่า	100	ล้านตัน	

มากกว่าปีก่อนที่มีปริมาณผลผลิตอ้อยรวมประมาณ	93	ล้านตัน	

	 “ครึ่งปีแรกของปี	2561	กลุ่ม	KTIS	มีรายได้จากการขายและการ

ให้บริการ	11,867.1	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน	177.1	

ล้านบาท	แต่อย่างไรก็ตาม	ผลกระทบจากราคาขายน�้าตาลทรายเฉลี่ย

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีนี้กับปีก่อนที่ลดลงถึง	29.2%	ท�าให้

เกิดผลขาดทุนสุทธิในครึ่งปีแรกของปีนี้จ�านวน	136.4	ล้านบาท”	นาย

ประพันธ์กล่าวและเสริมว่า	การที่บริษัทมีสายธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องมาช่วยเสริมนอกเหนือจากสายธุรกิจน�้าตาลทราย	ท�าให้ช่วย

ลดผลกระทบจากราคาน�้าตาลทรายที่ผันผวนได้มากพอสมควร	ซึ่ง

แนวทางการด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม	KTIS	ที่มีจุดเด่นในการจัดหาอ้อย	ซึ่ง

นอกจากจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้าตาลทรายแล้ว	ยังสามารถต่อยอด

ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ	ตามนโยบาย	KTIS	More	Than	Sugar	ที่

กลุ่ม	KTIS	มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มในสายอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาตลอด	

เนื่องจากเป็นสายธุรกิจที่มีอนาคตและมีมาร์จิ้นสูงกว่าผลิตภัณฑ์น�้าตาล

ทราย"	นายประพันธ์		กล่าว	
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DRT	ประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตรา	0.18	บาทต่อหุ้น	

ย�้าเป้ารายได้ปีน้ีโตไม่ต�่ากว่า	5%	ตามแผน

	 DRT	ตอกย�้าเป็นหุ้นปันผล	หลังบอร์ดไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลหุ้นละ	0.18	บาท	คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	170.63	ล้านบาท	
เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น	จากผลการด�าเนินงานในครึ่งปีแรกที่ท�ารายได้
รวม	2,356.84	ล้านบาทและมีก�าไรสุทธิ	255.57	ล้านบาท		ส่วนแผนงาน
ครึ่งปีหลัง	มุ่งรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าไว้ที่	80-90%	และ
ตอกย�้าความแข็งแกร่งของแบรนด์	‘ตราเพชร’	ภายใต้แนวคิด	‘สวยครบเซต	
ตราเพชรทั้งหลัง’	ดันยอดขายเติบโตไม่ต�่ากว่า	5%	ตามแผน		
	 นายสาธิต	สุดบรรทัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตรา
เพชร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DRT	ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา	
ไม้สังเคราะห์	แผ่นบอร์ด	ยิปซัม	อิฐมวลเบาและบริการหลังการขายภายใต้
แบรนด์	‘ตราเพชร’	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	
สิงหาคม	2561	อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการด�าเนินงาน
ครึ่งปีแรก	(มกราคม-มิถุนายน	2561)	ในอัตราหุ้นละ	0.18	บาท	จ�านวน	
947.96	ล้านหุ้น	รวมเป็นเงินที่ต้องจ่ายเงินปันผลรวม	170.63	ล้านบาท	โดย
จะปิดสมุดทะเบียนการพักการโอนหุ้นเพื่อก�าหนดสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่	10	
กันยายน	2561	และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	21	กันยายน	2561
	 ทั้งนี้	การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว	เพื่อตอกย�้าว่าหุ้น	DRT	เป็นหุ้นปันผล
ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ	โดยจากผลการด�าเนิน
งานในงวด	6	เดือนแรกของปีนี้	DRT	สามารถท�ารายได้รวม	2,356.84	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	4.28%	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม	2,260	
ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	255.57	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	1.39%	เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา

	 ส�าหรับปัจจัยการเติบโตมาจากความหลากหลายของสินค้าภายใต้
แบรนด์	‘ตราเพชร’	และการบริหารจัดการด้าน	Product	Mix	ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	จึงช่วยให้รักษาอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย	25-
27%	และอัตราการใช้ก�าลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่	80-90%	มีผลให้ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยต�่า	และสามารถรับแรงกดดันจากปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบในบาง
รายการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
	 “ผลการด�าเนินงานในช่วง	6	เดือนแรกยังรักษาอัตราการเติบโตได้เป็นที่
น่าพอใจ	เราจึงจ่ายเงินปันผลในอัตรา	0.18	บาทต่อหุ้น	หรือคิดเป็น	66.67%	
ของก�าไรสุทธิต่อหุ้น	สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จะจ่ายไม่ต�่ากว่า	
50%	ของก�าไรสุทธิ	เพื่อตอกย�้าจุดเด่นของหุ้น	DRT	เป็นหุ้นปันผลที่สร้างผล
ตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ”	นายสาธิต	กล่าว	
	 แผนด�าเนินงานครึ่งปีหลัง	บริษัทฯ	จะตอกย�้าความแข็งแกร่งของ
ตราสินค้า	‘ตราเพชร’	ภายใต้แนวคิด	‘สวยครบเซต	ตราเพชรทั้งหลัง’	เพื่อ
สะท้อนศักยภาพการด�าเนินธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งด้านความหลากหลาย
ของสินค้าที่สามารถน�าไปก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง	ท�าให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่าย
เงินเพื่อซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์	‘ตราเพชร’	เพิ่มขึ้น	รวมถึงการบริหารจัดการ
ด้าน	Product	Mix	เพื่อรักษาอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย	
25-27%	และรักษาอัตราการเดินเครื่องจักรในการผลิตสินค้าไว้ที่	80-90%	
รองรับโอกาสความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยความเชื่อ
มั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งส่งผลดีต่อเป้าหมายรายได้ในปี
นี้เติบโตไม่ต�่ากว่า	5%	ได้ตามแผน

WICE	คว้างานมูลค่า	40	ลบ.	จากผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ราย

ใหญ่ท่ีสุดของจีน	เร่ิมทยอยรับรู้รายได้ต้ังแต่เดือนส.ค.61	

ท้ังปีม่ันใจรายได้นิวไฮตามเป้า	1.8	พันลบ.	

	 WICE	คว้างานโปรเจกต์แดนมังกร	น�าเข้าแผงโซล่าเซลล์-บริหารจัดการ

คลังสินค้าลูกค้าเดิม	มูลค่า	40	ล้านบาท	เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน

ส.ค.61	เดินหน้ากลยุทธ์ขยายงานฐานลูกค้าเดิม	พร้อมขยายธุรกิจแบบ	

Organic	ควบคู่แบบ	Inorganic	ดันปริมาณงานบริการทุกช่องทาง	การันตี

ผลงานทั้งปีนิวไฮตามเป้า	1,800ล้านบาท

	 นายชูเดช	คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บริษัท	ไวส์	โล

จิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	WICE	ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

แบบครบวงจร	เปิดเผยว่า	บริษัทได้เซ็นสัญญารับงานจากผู้ผลิตแผงโซล่า

เซลล์รายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน	เพื่อให้บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและ

ขนส่งสินค้า	เป็นระยะเวลา	1	ปี	คิดเป็นมูลค่าการให้บริการอยู่ที่40	ล้านบาท	

ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2561	เป็นต้นไป	โดยคาดว่าจะรับรู้ราย

ได้ก้อนแรกประมาณ	1.25	ล้านบาท

	 ทั้งนี้บริษัทได้เช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติมขนาดพื้นที่	9,600	ตารางเมตร	

ที่	อ.แหลมฉบัง	จ.ชลบุรี	ส�าหรับรองรับและให้บริการลูกค้ารายดังกล่าว		

โดยลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าเดิมของบริษัทที่เคยใช้บริการบริหารจัดการคลัง

สินค้า	13,000	ตารางเมตร	อยู่แล้ว

	 “ฐานลูกค้าเดิมของบริษัทมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้ความ

ต้องการบริการโลจิสติกส์	งานบริหารจัดการคลังสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตาม	ถือเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการขยายบริการทุกด้านในช่วงครึ่งปีหลัง	

งานบริหารคลังสินค้าดังกล่าวเป็นการรับงานลักษณะ	Project	ระยะเวลา	1	

ปี	โดยบริษัทจะขนส่งแผงโซล่าเซลล์มาไว้ที่คลังสินค้า	พร้อมทั้งบริหารจัดการ

สินค้าเข้า-ออกตามที่ลูกค้าก�าหนด	ซึ่งในอนาคตบริษัทมีโอกาสในการเข้ารับ

งานอื่นๆ	เพิ่มเติมเช่นกัน”นายชูเดช	กล่าว

	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการในปี	61	เชื่อว่าจะสามารถสร้างการ

เติบโตที่โดดเด่น	โดยรายได้รวมของบริษัทจะสร้างสถิติการเติบโตสูงสุดต่อ

เนื่องไม่ต�่ากว่า	30%	หรือ	อยู่ที่ประมาณ	1,800	ล้านบาทตามเป้าที่ตั้งไว้	

ปัจจัยสนับสนุนมาจากกลยุทธ์ต่อยอดการให้บริการจากฐานลูกค้าเดิม	พร้อม

กับกลยุทธ์ขยายธุรกิจแบบ	Organic	และการเติบโตแบบ	Inorganic	ด้วย

การต่อยอดธุรกิจร่วมกันระหว่าง	WICE	,	SEL	และ	UWT	เพื่อเพิ่มปริมาณ

งานบริการทุกช่องทาง
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TPLAS	เคาะราคา	IPO	หุ้นละ	1.48	บ.	

จองซื้อ	28-30	ส.ค.	คาดเทรด	mai	5	ก.ย.น้ี			

FA	ระบุราคา	IPO	เหมาะสมกับปัจจัยพ้ืนฐานท่ีแข็งแกร่ง

	 บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	ผู้

ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร	

แต่งตั้ง	บล.เออีซี	เป็น	Lead	underwriter	ขาย

หุ้นIPO	“TPLAS	”	เคาะราคา	IPO	1.48	บาท	

เสนอขายระหว่างวันที่	28-30	สิงหาคมนี้	พร้อมดี

เดย์	เข้าท�าการซื้อขายตลาด	mai	เดือนกันยายน

นี้	พร้อมดึง	บล.	เคที	ซีมิโก้	,	บล.ยูโอบี	เคย์เฮีย

น	และ	บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	เป็น	Co-Underwriter	

มั่นใจจะได้ผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน	พร้อมเดิน

หน้าเร่งระดมทุนขยายโรงงาน	เครื่องจักรใหม่	

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	หนุนผลงานใน	3	ปี

ข้างหน้าโตอย่างมั่นคง	

	 นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	AEC	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	และผู้

จัดการ	การจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัท	ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก	(1994)	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPLAS	

เปิดเผยว่า	ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	เปิดเผย

ว่า	ได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้น	IPO	ของTPLAS	

ที่	ราคา	1.48	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นอัตราส่วนราคา

ต่อก�าไรสุทธิ	(P/E	Ratio)	เท่ากับ	14.80	เท่า	ซึ่ง

ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน	

ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีลักษณะการ

ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ	TPLAS	เช่น	บริษัท	ที

พีบีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	(TPBI)	ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

การอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและบรรจุ

ภัณฑ์ประเภทอื่นๆ	มีอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ	

(P/E	Ratio)	เฉลี่ยย้อนหลัง	1	ปี	เท่ากับ	21.37	

เท่า	และปัจจุบันเท่ากับ	30.99	เท่า

	 ทั้งนี้	TPLAS	จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจอง

ซื้อหุ้นในวันที่	28-30	สิงหาคมนี้	โดยมีบริษัทหลัก

ทรัพย์	เคที	ซีมิโก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท

หลักทรัพย์ยูโอบี	เคย์เฮียน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	

(มหาชน)	และ	บริษัทหลักทรัพย์	คันทรี่กรุ๊ป	

จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่าย	(Co-Underwriter)หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้	และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์

เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ		(mai)		

ประมาณวันที่	5		เดือนกันยายนนี้	ในหมวดสินค้า

อุตสาหกรรม	ซึ่งเชื่อว่าการเสนอขายหุ้น	IPO	ใน

ครั้งนี้	จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่าง

มาก	

	 ส�าหรับการระดมทุนในครั้งนี้	TPLAS	เตรียม

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็น

ครั้งแรก	(IPO)	จ�านวน	70	ล้านหุ้น	คิดเป็นร้อย

ละ	25.93	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้	มูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	0.50	บาทต่อ

หุ้น	มีทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว	100	ล้านบาท	

คิดเป็นจ�านวน	200	ล้านหุ้น	โดยหลังจากการ

เสนอขายหุ้น	IPO	ในครั้งนี้จะท�าให้ทุนจดทะเบียน	

เพิ่มเป็น	135	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	270	ล้านหุ้น	

แบ่งเป็นการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	จ�านวน

ไม่เกิน	58.62	ล้านหุ้น	เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ

ของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	10.50	ล้านหุ้น	เสนอ

ขายต่อกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทฯจ�านวนไม่เกิน	0.88	ล้านหุ้น	

	 “การก�าหนดราคา	IPO	ที่ระดับราคา	1.48	

บาทต่อหุ้น	ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม	เมื่อ

เทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง	และแนวโน้ม

การเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่นยืน	ตามแนวโน้ม

การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ	ส่งให้มีการจับ

จ่ายใช้สอยที่เพิ่ม	และผลิตภัณฑ์ของ	TPLAS	จัด

เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งมีโอกาสเติบโต

ได้สูง”	นายชนะชัย	กล่าว	

	 ทั้งนี้	หากพิจารณาถึงผลประกอบการขอ

งบริษัทฯในปี	2560	มีรายได้จากการขายรวม	

530.96	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	22.09	ล้านบาท	และ

ล่าสุด	บริษัทฯมีรายได้รวม	งวด	6	เดือนปี	2561	

ที่	273.14	ล้านบาท	และ	ก�าไรสุทธิ	12.52	ล้าน

บาท	ทั้งนี้เป็นผลมาจากดีมานความต้องการ

ใช้ถุงพลาสติกยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่ง

ผลให้บริษัทฯต้องเพิ่มปริมาณก�าลังการผลิตถุง

พลาสติกของบริษัทฯ	เพื่อรองรับกับดีมานที่เพิ่ม

ขึ้นต่อเนื่อง	

	 ด้าน	นายธีระชัย	ธีระรุจินนท์	กรรมการผู้

จัดการ	บริษัท	ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก	(1994)	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPLAS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ

เป็นผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุ

อาหารประเภท	ถุงร้อน	ผลิตจากพลาสติกชนิด	

PP	,	ถุงขุ่น	และ	ถุงหูหิ้ว	ผลิตจากพลาสติกชนิด	

HDPE	ภายใต้ตรา	“หมากรุก”	และฟิล์มยืดห่อ

หุ้มอาหาร	ผลิตจากพลาสติกชนิด	PVC	ภายใต้

ตรา	“Vow	Wrap”	โดยมีสโลแกนคือ	“	มาตรฐาน	

ทนทาน	เหนียวแน่น	”	และมีนโยบายมุ่งเน้นสร้าง

การเติบโตโดยการเจาะตลาดท้องถิ่น	ซึ่งเป็นกลุ่ม

ลูกค้าฐานเดิมที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง	

	 อีกทั้ง	บริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มก�าลังผลิต

ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด	พร้อมๆ

กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณพร้อม	และการ

สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น	โดยเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าทั่วไป	และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	อาทิ	

อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการเก็บรักษาสินค้าและ

วัตถุดิบให้อยู่ได้นาน	หรือห้างสรรพสินค้า	และ

โรงแรมที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทฯ	นอกจากนี้	ในอนาคตบริษัทฯมีแผนที่จะ

เพิ่มช่องทางการตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี	(AEC)

	 “	เรามั่นใจในศักยภาพด้านเทคโนโลยีการ

ผลิต	ส่งผลให้บริษัทฯมีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นก้าว

สู่การเป็นผู้น�าทางด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

เกี่ยวกับอาหารที่ทันสมัย	และมีคุณภาพสูง	ที่มี

ความหลากหลาย	เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในประเทศและภาคพื้นเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้”	นายธีระชัย	กล่าว	

	 ส�าหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้ง

นี้	จ�านวน	103.60	ล้านบาท	เพื่อลงทุนสินทรัพย์

ในการขยายอาคารโรงงานใหม่	พร้อมติดตั้ง

เครื่องจักรใหม่	ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ถุง

พลาสติก	และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม	รวม

ถึงส�านักงานบริษัทฯ	เพื่อเป็นการรองรับความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก	และการ

ขยายตลาดมากขึ้น	

	 ปัจจุบัน	บริษัทฯมีการผลิตสินค้าขนาดที่ใช้

ทั่วไปในตลาดแบบ	Mass	Production	เพื่อตอบ

สนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก

และฟิล์มถนอมอาหารที่มีมากในชีวิตประจ�า

วัน	ปัจจุบันก�าลังการผลิตถุงพลาสติก	รวม	

10,281.60	ตันต่อปี	โดยแบ่งเป็น	ถุงพลาสติก

ประมาณ	850	ตันต่อเดือน	ในขณะที่ก�าลังการ

ผลิตฟิล์มถนอมอาหาร	(PVC)	อยู่ที่	1,411.20	ตัน

ต่อปี	หรือประมาณ	120	ตันต่อเดือน
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บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	

เตรียมขาย	IPO	ไม่เกิน	194	ล้านหุ้น	

หลัง	ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง	-	คาดเข้าเทรด	SET	ภายใน61

	 บมจ.บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	(BG	

Container	Glass	Public	Company	Limited)	

หรือ	BGC	เตรียมเสนอขายหุ้น	IPO	จ�านวนไม่

เกิน	194,444,000	หุ้น	หลังส�านักงาน	ก.ล.ต.นับ

หนึ่งไฟลิ่ง	คาดน�าบริษัทฯ	เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้	

พร้อมชูศักยภาพเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่มี

ก�าลังการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย	ด้วยก�าลัง

การผลิต	3,095	ตันต่อวัน	และอยู่ระหว่างด�าเนิน

การก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่

ที่	จังหวัดราชบุรี	อีก	400	ตันต่อวัน	ใช้งบลงทุน

ประมาณ	2,500	ล้านบาท	เพื่อเพิ่มก�าลังการ

ผลิตรวมเป็น	3,495	ตันต่อวัน	รองรับดีมานด์ใน

ไทยและต่างประเทศ	คาดเริ่มเปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในปีนี้

	 นายพงศ์ศักดิ์	พฤกษ์ไพศาล	รองกรรมการ

ผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	กสิกรไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	เปิดเผย

ว่า	หลังจาก	บริษัท	บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	

จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	BGC	ได้ยื่นแบบค�าขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์	(ไฟ

ลิ่ง)	ต่อส�านักงาน	ก.ล.ต.	เพื่อขอเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	

(IPO)	ล่าสุด	ส�านักงาน	ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบ

ค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟ

ลิ่งเป็นที่เรียบร้อย	โดย	บมจ.บีจี	คอนเทนเนอร์	

กล๊าส	จะเสนอขายหุ้น	IPO	จ�านวนไม่เกิน	

194,444,000	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน	28	

ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งมีการจัดสรรหุ้นจ�านวน

ไม่เกิน	19,444,000	หุ้น	หรือคิดเป็นไม่เกินร้อย

ละ	10	ของจ�านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้ง

นี้ให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ

กลุ่มบริษัทฯ	โดยวัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้

เพื่อช�าระเงินกู้ยืมส�าหรับการขยายโรงงานผลิต

บรรจุภัณฑ์แก้วแห่งใหม่ในจังหวัดราชบุรี		และใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ทั้งนี้	หลังจากที่	

ส�านักงาน	ก.ล.ต.	อนุมัติให้เสนอขายหุ้น	IPO	และ

แบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับ	จะก�าหนดวันเสนอขาย

หุ้น	IPO	และคาดว่าจะน�า	บมจ.บีจี	คอนเทนเนอร์	

กล๊าส	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายในปีนี้

	 ทั้งนี้	บมจ.	บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	และ

บริษัทย่อย	เป็นผู้ผลิต	จัดจ�าหน่าย	ส่งออก	และ

น�าเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว	โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	

มีก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วมากที่สุดใน

ประเทศไทย	(อ้างอิงจากรายงาน	GlobalData	Plc	

วันที่	2	ก.พ.	2561)	ด้วยก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น	

3,095	ตันต่อวันในปัจจุบัน	เนื่องจากบรรจุภัณฑ์

แก้วใช้กันอย่างแพร่หลาย	แต่มีผู้ผลิตรายใหญ่

ในประเทศไทยเพียงไม่กี่ราย	ธุรกิจของ	บมจ.	บี

จี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	จึงถือเป็นธุรกิจที่มีความ

มั่นคง	และมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง	

	 นายศิลปรัตน์	วัฒนเกษตร	กรรมการผู้

จัดการ	บริษัท	บีจี	คอนเทนเนอร์	กล๊าส	จ�ากัด	

(มหาชน)	(“บริษัทฯ”	หรือ	“BGC”)	และบริษัท

ย่อย	(“กลุ่มบริษัทฯ”)	ผู้ผลิต	จัดจ�าหน่าย	ส่งออก	

และน�าเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว	กล่าวว่า	บริษัทฯ	มีวิสัย

ทัศน์จะก้าวสู่การเป็นผู้น�าการผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพใน

ภูมิภาคอาเซียน	โดย	BGC	มีความสามารถเชิงการ

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วที่หลากหลาย	

ซึ่งปัจจุบันแบ่งบรรจุภัณฑ์แก้วที่ผลิตออกเป็น	5	

กลุ่มหลัก	ได้แก่	1.ขวดเบียร์	2.ขวดเครื่องดื่มไม่

ผสมแอลกอฮอล์	3.ขวดอาหาร	4.ขวดยาและยา

ฆ่าแมลง	และ	5.ขวดผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	เช่น	เครื่อง

ดื่มที่ให้พลังงาน	สุรา	ฯลฯ

	 ทั้งนี้	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2561	BGC	มี

บริษัทย่อยที่ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้ว	6	

บริษัท	มีเตาหลอมแก้วรวมทั้งสิ้น	10	เตา	ก�าลัง

การผลิตรวม	3,095	ตันต่อวัน	และปัจจุบันอยู่

ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตบรรจุ

ภัณฑ์แก้วและเตาหลอมแก้วแห่งใหม่ที่จังหวัด

ราชบุรีอีก	1	เตา	เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	ใช้เงินลงทุนเบื้อง

ต้นประมาณ	2,500	ล้านบาท	คาดว่าจะสามารถ

เริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ภายในปีนี้	ซึ่งจะมีก�าลังการ

ผลิตเพิ่มขึ้นอีก	400	ตันต่อวัน	รวมเป็นประมาณ	

3,495	ตันต่อวัน	โดยโรงงานแห่งใหม่ดังกล่าวได้

รับการออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	เช่น	น�า

ระบบสื่อสารข้อมูลการผลิตแบบออนไลน์เข้ามา

ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	และสามารถผลิต

สินค้าในปริมาณมากเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตต่อ

หน่วยต�่าและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน

สายการผลิตอีกด้วย

	 กรรมการผู้จัดการ	BGC	กล่าวว่า	บริษัทฯ	มี

โรงงานผลิตกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ที่เป็น

จุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ๆ	เช่น	จังหวัดปทุมธานี	

ขอนแก่น	พระนครศรีอยุธยา	ปราจีนบุรี	ส่งผล

ดีต่อการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่า	การ

บริหารต้นทุนโลจิสติกส์	และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ในพื้นที่ต่าง	ๆ	ได้อย่างทั่วถึง	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	

ถือเป็นผู้จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วเพียงรายเดียวให้

แก่กลุ่มบุญรอด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มเบียร์และ

โซดารายใหญ่ของประเทศไทย

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	เชื่อว่าภาพรวมอุตสาหกรรม

การผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว	จะได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอาหาร

และเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รวม

ถึงเทรนด์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เนื่องจาก

สามารถน�าผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิลได้

ทั้งหมด	และยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อจ�ากัด

ในการเข้าแข่งขันสูง	(High	barrier	to	entry)	

เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจ�านวนมาก

	 นางสาวศิริกุล	มังกรกนก	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ	ส�านักงานการเงินและบัญชี	BGC	กล่าว

ว่าบริษัทฯ	มีผลการด�าเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับ

ผลการด�าเนินงานในปีก่อนหน้า	โดยในงวด	6	

เดือนแรกของปีนี้	(ม.ค.-มิ.ย.2561)	บริษัทฯ	มี

ก�าไรสุทธิ	270.1	ล้านบาท	เทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีมีก�าไรสุทธิ	121.7	ล้านบาท	หรือ

มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	122.0	โดยมีสาเหตุ

หลักจากต้นทุนคงที่ลดลงจากการย้ายฐานการ

ผลิตจากโรงงานระยองที่ปิดตัวลงไปยังเตาที่มี

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานดีขึ้น	และการบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	
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BAY	ม่ันใจสินเชื่อธุรกิจปีน้ีโตตามเป้า	6-8%			

หลังมองความต้องการสินเชื่อลูกค้าธุรกิจ

มีแนวโน้มปรับเพ่ิมข้ึน

	 กรุงศรี	(ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน))	เผยกลยุทธ์ของ

กลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ	(Commercial	Banking)	ในช่วงครึ่งหลังของ

ปี	2561	ด้วยการขยายพอร์ตเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่ม

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าธุรกิจ	SME	พร้อมน�าเทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรมมาใช้ในบริการทางการเงิน	เพื่อรองรับความต้องการสินเชื่อ

ที่คาดว่าจะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยที่ปรับตัวดี

ขึ้น	รวมทั้งการผสานความรู้ความเชี่ยวชาญในประเทศกับศักยภาพความ

แข็งแกร่งเครือข่ายระดับโลกของ	มิตซูบิชิ	ยูเอฟเจ	ไฟแนนเชียล	กรุ๊ป	

(MUFG)	โดยกรุงศรีมั่นใจสินเชื่อธุรกิจปีนี้เติบโตตามเป้าที่	6-8%	

	 นายพรสนอง	ตู้จินดา	ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ	ธนาคารกรุง

ศรีอยุธยา	กล่าวว่า	“ความต้องการสินเชื่อธุรกิจในกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ

มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น	ตามภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องใน

ครึ่งปีหลังด้วยแรงขับเคลื่อนจากภาคส่งออก	การท่องเที่ยวและการลงทุน

ของภาครัฐ	เรามองว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐาน	กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

และการท่องเที่ยว	รวมทั้งธุรกิจที่มีการขยายกิจการทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศจะเป็นตัวเร่งอัตราการเติบโตของสินเชื่อในปีนี้และปีหน้า	ขณะที่

รัฐบาลยังคงมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ	SME	เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน”	

	 “กลุ่มลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีประสบความส�าเร็จในการสร้างการ

เติบโตด้านสินทรัพย์ต่อเนื่อง	ในช่วงครึ่งแรกของปี	2561	สินเชื่อธุรกิจ

เติบโตมากกว่า	6%	เนื่องจากเศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องในปีนี้และมี

สัญญาณเชิงบวกด้านคุณภาพสินทรัพย์	สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

(NPL)	ของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ	เริ่มทรงตัวในทุกเซ็กเมนต์	และล่าสุด	NPL	

ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ	1.61%	ในไตรมาส	2	ส�าหรับแผนธุรกิจในช่วง

ที่เหลือของปี	2561	กรุงศรียังคงเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นธนาคาร

พันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจ	(Trusted		Banking	Partner)	ส�าหรับ

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และเป็นธนาคารหลักส�าหรับบริษัทขนาดกลางและ

ขนาดย่อม	(SMEs)	ด้วยการผสานพลังศักยภาพกับ	MUFG	เพื่อช่วยเอื้อ

ให้การขยายสินเชื่อรายใหญ่ง่ายขึ้น	การให้วงเงินสนับสนุนสินเชื่อลูกค้า

ไทยที่ลงทุนในต่างประเทศและลูกค้าต่างชาติที่ลงทุนในไทย	รวมทั้งการ

จับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนระหว่างธุรกิจญี่ปุ่นและไทย	โดยเฉพาะในกลุ่ม

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”	นายพรสนองกล่าว	

	 นายสยาม	ประสิทธิศิริกุล	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ	

SME	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	กล่าวว่า	“ในช่วงครึ่งแรกของปี	2561	กลุ่ม

ธุรกิจ	SME	ขนาดกลางและขนาดเล็กของกรุงศรีมีผลการด�าเนินงานที่

ดี	โดยมีการเติบโตของสินเชื่อของ	SME	ขนาดกลาง	(SME-M)	และ	SME	

ขนาดเล็ก	(SME-S)	ที่ระดับ	9.2%	ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง	กรุง

ศรียังคงมุ่งใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งของเครือข่าย	MUFG	รวมถึง

การขยายสินเชื่อ	Supply	Chain	เพื่อต่อยอดการให้บริการและขยายฐาน

ลูกค้า	ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)	ของลูกค้า	SME	กรุงศรี	

อยู่ที่ระดับ	3.8%	ลดลงต่อเนื่องจากสิ้นปี	2560	โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่ม	

SME	ขนาดกลางและลูกค้า	SME	ขนาดเล็กเริ่มทรงตัว	ทั้งนี้	ธนาคารยัง

มีมาตรการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์และสินเชื่อตามนโยบายปกติ	และมี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ช่วยปิดความเสี่ยงด้วย”	

	 ความเชี่ยวชาญของกรุงศรี	และเครือข่ายที่ครอบคลุมของ	MUFG	

ท�าให้กรุงศรีพร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า	ผ่านการให้ค�าปรึกษา

และความรู้	ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนา	กิจกรรมศึกษาดูงาน	และการสร้าง

เครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด

ทั้งปี	รวมกับบริการทางการเงินที่ครบวงจรของกรุงศรี	จะช่วยให้ลูกค้า

ขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	
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	BAY	คาดเงินบาทสัปดาห์น้ี

เคล่ือนไหวในกรอบ	32.40-32.80	

มองบาทแข็งหลังมีเงินไหลเข้า	

	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า	มีแนวโน้มเคลื่อนไหวใน

กรอบ	32.40-32.80	ต่อดอลลาร์	เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่	32.76	ต่อ

ดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว	โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า	2	

เดือนหลังข้อมูลจีดีพีไตรมาส	2/2561	ของไทยสดใสเกินคาดและผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ส่งสัญญาณไทยไม่สามารถฝืนทิศทาง

ดอกเบี้ยขาขึ้นของโลก	ทั้งนี้	สัปดาห์ที่แล้ว	นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ

ในตลาดหุ้นไทยมูลค่า	5.7	พันล้านบาท	แต่ซื้อพันธบัตรสุทธิสูงถึง	3.56	

หมื่นล้านบาท	ส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าเทียบกับสกุลเงินส�าคัญส่วนใหญ่

หลังประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าเขาจะวิจารณ์ธนาคารกลางสหรัฐฯ	

(เฟด)	หากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป	โดยดอลลาร์ในตลาดโลกยัง

เข้าสู่ช่วงปรับฐาน	ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมือง

ในสหรัฐฯ	หลังอดีตที่ปรึกษาสองคนของปธน.ทรัมป์อาจจะต้องโทษจ�า

คุก	อย่างไรก็ดี	ข้อพิพาททางการค้ายังคงยืดเยื้อหลังการเจรจาระหว่าง

เจ้าหน้าที่ระดับกลางของสหรัฐฯ	และจีนสิ้นสุดลงอย่างไร้ความคืบหน้า	

ขณะที่มีการบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีน�าเข้าสินค้ามูลค่า	1.6	หมื่นล้าน

ดอลลาร์ของแต่ละฝ่ายอีกรอบ	

	 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	กรุงศรี	มองว่า	สุนทรพจน์ของนาย

พาวเวลล์	ประธานเฟด	ในที่ประชุมธนาคารกลางของโลกที่เมือง	Jackson	

Hole	บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่องนั้นเป็น

วิธีที่เหมาะสมที่สุด	โดยประเมินว่ามีโอกาสน้อยมากที่เงินเฟ้อสหรัฐฯ	จะสูง

เกินเป้าหมายของเฟด	ท่าทีดังกล่าวเป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดไว้	

ซึ่งลดความกังวลที่ว่าเฟดอาจส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในอัตราเร่ง	ในช่วง

เปิดการซื้อขายสัปดาห์นี้	เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ	10	สัปดาห์	

ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงด้วยแรงหนุนจากกระแสเงินทุนที่มีแนวโน้มไหล

เข้ามาพักในตลาดการเงินภูมิภาครวมถึงไทยในระยะนี้	

	 ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศ	ธปท.ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย	ค่อนข้าง

ชัดเจน	หลังเศรษฐกิจเติบโตกระจายตัวมากขึ้น	ส่วนข้อมูลส่งออกน�าเข้า

เดือนกรกฎาคมยังอยู่ในทิศทางสดใส	ผู้ว่าการธปท.ระบุว่า	คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน	(กนง.)	จะพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการปรับ

ขึ้นดอกเบี้ย	และมองว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษ	หรือ

ดอกเบี้ยที่ระดับต�่ามากมีความจ�าเป็นน้อยลง	แต่ในอนาคต	อัตราดอกเบี้ย

นโยบายจะปรับขึ้นอย่างช้าๆ	และยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม	อาทิ	การ

กีดกันทางการค้า	และอุปทานของอสังหาริมทรัพย์บางประเภทเกินความ

ต้องการ	ทั้งนี้	เราคาดว่ากนง.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก	1.50%	

สู่ระดับ	1.75%	ในเดือนพฤศจิกายน	2561	
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ยามข่าวร้าย	พักตัว	ฟักตัว	ข่าวดี	ข่าวปัจจัยบวก	

กระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาเก็งก�าไร	ก็จ่อคิว	ผุดขึ้นมาอย่างเป็นระบบ	โดยไม่ได้นัด

หมายแต่ประการใด	วันนี้คสช.	หารือ	เตรียมปลดล็อคให้พรรคการเมืองสามารถ

ท�ากิจกรรมทางการเมืองได้	สะท้อนให้เห็นสัญญาณเลือกตั้ง	24	ก.พ.62	เป็นไป

ตามแผน	งานไทยแลนด์	โฟกัส	29-31	สิงหาคมนี้	Thailand	Future	Fund	4.5	

หมื่นลบ.	ยื่นไฟลิ่งสัปดาห์นี้

	 ค่าเงินบาทแข็งค่า	ถือเป็นปัจจัย	สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในตลาดหุ้น		

ขณะที่สงครามการค้าสหรัฐ-จีน	ก็ยังเป็นประเด็นน่าจับตามอง	เพราะไม่รู้ว่าจะ

เกิดอะไรขึ้น	

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,717.24	จุด	เพิ่มขึ้น	13.42	จุด	หรือ	0.79%	

มูลค่าการซื้อขาย	47,124.94	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	3,755.73		

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	602.38	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ	584.97	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	3,773.13			

ล้านบาท

	 ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	พานักลงทุนเยี่ยมชมโรงงานผลิต	และห้องปฏิบัติการ	

บริษัท	ดีโอดี	ไบโอเทค	จ�ากัด	(มหาชน) "DOD"	จังหวัดสมุทรสาคร	เมื่อวัน
ที่	25	ส.ค.	ที่ผ่านมา	เรียกว่า	เป็นงานแรก	ครั้งแรกที่ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์	พา

นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ	ครั้งต่อไป	เสาร์ที่	15	กันยายน	BKD	รับจ�านวน

จ�ากัด	เงื่อนไขเดิม	โอนเงิน	1,000	บาท	มาที่	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาถนน

รัชดาภิเษกเลขที่บัญชี	:	060-293112-8	ชื่อบัญชี	:	น.ส.นวพร	เชื้อเมืองพาน			

เพื่อส�ารองที่นั่ง	และจะคืนเงินในวันเยี่ยมชมกิจการ	หากใครไม่มาถือว่า	สละสิทธิ์

 

CPF	คาดแนวโน้มผลด�าเนินงานใน
ครึ่งหลังปีนี้ดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งแรก	จาก
ธุรกิจสุกรในเวียดนามที่ราคาสุกรใน
เวียดนามปรับตัวดีขึ้น	และธุรกิจสัตว์
น�้าที่มียอดขาย	เติบโตขึ้น	พร้อมระบุ
ภายใน	5	ปีจากนี้บริษัทฯ	ประเมิน
สัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศจะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ	70	ขณะที่รายได้จาก
ประเทศไทยและส่งออกจะเหลือร้อยละ	
30	ส�าหรับในปีนี้	ยอดขายจากกิจการ

ในต่างประเทศของซีพีเอฟน่าจะอยู่ที่ร้อยละ	67-68	เพิ่มจากร้อยละ	64	ในปีก่อน
หน้า	ขณะที่รายได้ที่เป็นยอดขายจากประเทศไทยร้อยละ	32-33		
	 เคาะสนั่น	ตั้งแต่เช้าจนปิดตลาด	สวยงาม	ส�าหรับหุ้น	BEAUTY วานนี้
ปิดยืนที่	10.80	บาท	บวก	1.20	บาท	คิดเป็น	12.50%	วันนี้	ไปต่อหรือไม่	แม่มด
น้อยว่า	เทคนิคอยู่ที่ใจ	แฟนคลับ	ชาวดอยมากมาย	ส�าหรับหุ้น	BEAUTY	ชวนให้
ติดตาม
 TKN	ก็มา	แบบนานที	จะได้เห็น	วอลุ่มเทรดคึกคักหนาแน่น	อย่าบอกใคร	
ปี่กลอง	ตีดัง	อย่างนี้	เหล่านักรบทั้งหลาย	สู้สุดใจขาดดิ้น	สงสัยตัวเลขไตรมาส3	
หรือ	ครึ่งปีหลัง	ผลงานจะออกมาสุดเริ่ด	สุดบรรยายหุหุ
 PTG	เหาะทะลุโหล	เกิน	12	วันนี้จะโบยบินไกลขนาดนั้น	ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ	แต่หากเหลียวมอง	อนาคตแล้ว	บอกได้เลย	ยังอีกไกล	ด้วย	เฮียพิทักษ์		
หัวเรือใหญ่PTG	แกขยันท�างาน	ชนิดเรียกว่าฟิต	เรียกพี่	กันเลยทีเดียว
	 แม่มดน้อย	คงต้องจับหุ้น	COM7 SPVI SYNEX	ขึ้นจอ	หลังมีข่าว	
Apple	ยืนยันไม่เลื่อนเปิดตัว	iPhone	3	รุ่นใหม่	พร้อมกันในเดือนกันยายน	เห็น
ว่า	จะมีทั้ง	iPhone	X	ขนาด	6.5	นิ้ว,	iPhone	X	ที่	Upgrade	ขึ้น,	และ	iPhone	
รุ่นราคาถูก		แม่มดน้อย	มาชอบตรงiPhone	รุ่นราคาถูก	งานนี้	คงท�าให้คู่แข่ง	
ต้องปรับตัวและแก้เกมส์	อ้าว	เตรียมตัว	เปลี่ยนเครื่อง	555
 IFEC เผยศาลล้มละลายกลาง	ประกาศนัดไต่สวนค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ	
29	ต.ค.นี้		.....	การที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ
บริษัท	ย่อมมีผลทางกฎหมายให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการช�าระหนี้	(Automatic	
stay)	เป็นไปตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย	แม่มด
น้อย	เห็นแล้ว	หวาดเสียว	พลันนึกถึงเกณฑ์เพิกถอนฯ

ไปต่อ

บล.ทิสโก้	:	AEONTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	217.00	บ.
บล.ทิสโก้	:	GFPT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.50	บ.
บล.ฟิลลิป	:	AH แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	48.50	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	RATCH	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	58.00	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	BJC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	68.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	147.00	บ.	

26 www.HoonInside.com 28		August		2018



IFEC	เผยศาลล้มละลายกลาง	ประกาศนัดไต่สวน

ค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการ	29	ต.ค.น้ี1.
	 นายศุภนันท์	ฤทธิไพโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	อินเตอร์	ฟาร์อีส
ท์	เอ็นเนอร์ยี่	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด(มหาชน)	IFEC	เปิดเผยว่าเมื่อวันที่	25	สิงหาคม	
2561บริษัทได้รับหมายแจ้งค�าสั่งของศาลล้มละลายกลางว่ามีเจ้าหนี้ของบริษัท
รายหนึ่งของบริษัทได้ยื่นค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง
เป็นคดีหมายเลขด�าที่	ฟ.14/2561	โดยศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการบริษัทแล้วและประกาศนัดไต่สวนค�าร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่	29	
ตุลาคม	2561	เวลา	09.00	น.
	 บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า	การที่ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งรับค�าร้องขอ
ฟื้นฟูกิจการบริษัท	ย่อมมีผลทางกฎหมายให้บริษัทอยู่ในสภาวะพักการช�าระ
หนี้	(Automatic	stay)เป็นไปตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย	พุทธศักราช	2483	ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของ	ผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส�าคัญส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและ
การบริหารจัดการบริษัท	ดังนั้น	เพื่อเป็นการรักษาธุรกิจของบริษัทให้สามารถ
ด�าเนินการต่อเนื่องได้ตามปกติและเพื่อรักษามูลค่าทางธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยไว้และเพื่อป้องกันให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อบรรดาพนักงาน	ผู้ถือหุ้น	และ
เจ้าหนี้ของบริษัท
	 บริษัทจะพิจารณาถึงการด�าเนินการทางกฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการดังกล่าว	
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท	ผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ของบริษัททุกรายทั้งนี้	เมื่อ
บริษัท	มีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวที่ได้แจ้งไว้เป็นประการใด	บริษัท	จะด�าเนิน
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยต่อ
ไปโดยทันที

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	ไฮโดรเท็ค	(listed)	โดย	นาย	สุรเชษฐ์	ชัย
ปัทมานนท์ซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	22/08/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิด
เป็น	2.267%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลัง
การได้มาคิดเป็น	5.442%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ	(ข้อมูลเบื้องต้น)	

สุรเชษฐ์	ชัยปัทมานนท์	ซื้อหุ ้น	HYDRO	
เพ่ิมอีก	2.267%	รวมเป็น	5.442%2.

3.
	 นางสาวฐณัชญ์พร	ทองสุข	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท	ซีพีที	
ไดร์	แอนด์	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	CPT	เปิดเผยว่า	นายอภิชาติ	ปีปทุม	ได้ขอ
ลาออกจากต�าแหน่ง	กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ	และต�าแหน่งอื่นใดที่มีอยู่ในบริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยทั้งหมด	เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ	ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้บริษัทฯ	
ได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	22	สิงหาคม	2561	เป็นต้นไป
	 การลาออกของนายอภิชาติ	ปีปทุม	ไม่มีผลกระทบใดๆ	กับการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ	เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยระบบการทางานที่เป็นมืออาชีพ	
ประกอบกับประสบการณ์ที่ต่อเนื่องและยาวนานของทีมงาน	รวมถึงความไว้
วางใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทฯ	และมีการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากการ
ไม่สามารถปฏิบัติงานของผู้บริหารมาเป็นอย่างดี
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทจะท�าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ทราบ
ในล�าดับต่อไป	

CPT	เผย	อภิชาติ	ปีปทุม	ลาออกจาก	ทุกต�าแหน่ง		

มีผล	22	ส.ค.	61	

4.
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	เปิดเผยว่า	ตามที่ได้ขึ้น
เครื่องหมาย	"SP"	(Suspension)	หลักทรัพย์ของบริษัท	เนชั่น	มัลติมีเดีย	กรุ๊ป	
จ�ากัด	(มหาชน)	(NMG)	ตั้งแต่การซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันที่	2	มีนาคม	
2561เป็นต้นมา	เนื่องจากบริษัทไม่สามารถน�าส่งงบการเงินประจ�าปี	2560	มายัง
ตลาดหลักทรัพย์ฯภายในเวลาที่ก�าหนดนั้น
	 บัดนี้	NMG	ได้น�าส่งงบการเงินดังกล่าวแล้ว	อย่างไรก็ตาม	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	
ยังคงเครื่องหมาย	SP	หลักทรัพย์ของ	NMG	ต่อไป	เนื่องจาก	NMG	ยังไม่ได้น�าส่ง
งบการเงินไตรมาสที่	1	และ	2	ปี	2561

ตลาดฯ	คง	SP	หลักทรัพย์	NMG	เหตุยังไม่ได้
น�าส่งงบการเงิน	Q1-2/61

	 นายเอกรัตน์	แจ้งอยู่	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เธียรสุรัตน์	จ�ากัด	
(มหาชน)	(TSR)	ผู้น�าด้านการผลิตและจ�าหน่ายเครื่องกรองน�้าดื่มภายในครัวเรือน	
ภายใต้แบรนด์	“SAFE”	(เซฟ)	เปิดเผยถึง	ทิศทางผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังว่า		
มีแนวโน้มเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก	ที่มีก�าไรสุทธิ	51.81	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	57.22%	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก�าไรสุทธิ	32.96	ล้านบาท	
	 ทั้งนี้	มีสาเหตุมาจากแผนในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ที่เริ่มท�าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้มีการเพิ่มพนักงานขายทาง
โทรศัพท์เพื่อรองรับการโทรศัพท์หาลูกค้าที่ได้มาจากฐานข้อมูลลูกค้าที่มีประวัติ
ดีของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา	ด้วยการเชิญชวนให้มาซื้อสินค้าเครื่องกรองน�้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า	จนท�าให้ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอื่นๆ	เพิ่มขึ้นประกอบ
กับภายหลังจากที่บริษัทฯ	ได้เรียนรู้ในการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน
พนักงานขายทางโทรศัพท์	บริษัทฯ	ก็เริ่มเข้าใจและสร้างกลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า	
O2O	(Online	to	Offline)		ส�าหรับการขายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน�้า
ผ่านการตลาดแบบ	Digital	ไม่ว่าจะผ่าน	Line,	Facebook,	Lazada	และอื่นๆ	โดย
อาศัยจุดแข็งของโปรแกรม	“ผ่อนสบาย”	ประสานงานกับทีมเดินตลาดขายตรงขอ
งบริษัทฯ	ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ	ทั้งในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด
ของประเทศไทย	เพื่อสร้างยอดขายอย่างต่อเนื่อง
	 “นอกจากบริษัทฯ	จะมีรายได้จากช่องทางขายหลักแล้ว	ยังได้เริ่มมีการบุก
ตลาดผ่านออนไลน์	และมีการเสริมทัพพนักงานขายทางโทรศัพท์	และการท�า
โปรแกรม	“ผ่อนสบาย”	ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี”
	 อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2561	มีมติจ่าย
ปันผลส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานในงวด	6	เดือนแรกของปีนี้	(1มกราคม-30	
มิถุนายน	2561)	เป็นเงินสดในอัตรา	0.08	บาท/หุ้น	ก�าหนดจ่ายในวันที่	12	
กันยายน	2561	

5.
TSR	คาดผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก		

หลังบุกตลาดขายสินค้าผ่านออนไลน์	-	เพิ่มพนักงานขาย

ทางโทรศัพท์	

6.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	
เปิดเผยว่า	บล.เคจีไอ	(ประเทศไทย)	(KGI)	จะเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์	(DW)	ประเภทสิทธิในการซื้อ	(Call	Warrant)	จ�านวน	2	หลักทรัพย์	
อ้างอิง	บมจ.พีทีจี	เอ็นเนอยี	(PTG)	และบมจ.พริมา	มารีน	(PRM)	โดยจะท�าการ
ซื้อวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่	29	สิงหาคม	2561	

KGI	ออก	Call	DW	อ้างอิง	PTG,	
PRM	จ่อเทรด	29	ส.ค.61
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ดร.พงศ์ธร	ธาราไชย	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	โปรเจค	แพลนนิ่ง	

เซอร์วิส	จ�ากัด	(มหาชน)	“PPS”	ร่วมสนับสนุนงานแข่งขันฟุตบอล	EIT	

CONSTRUCTION	UNITED	CUP	ครั้งที่	2	จัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(วสท.)	พร้อมส่งตัวแทนพนักงานลง

แข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนในแวดวงวิศวกรรม	โดย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนต�ารวจชายแดน	ณ	

สนาม	Super	Kick	ลาดพร้าว	80	เมื่อเร็วๆ	นี้

นายธีรพัฒน์	จิรพิพัฒน์	(กลาง)	กรรมการผู้จัดการ	พร้อมด้วยนางพัชริ

นทร์	ธรรมถนอม	(ขวา)	รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	

และนางกาญจนา	ชัยมังกร	เลขานุการบริษัท	บมจ.เชียงใหม่ริมดอย	(CRD)	

ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไปประเภทต่างๆ	

และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค	ร่วมน�าเสนอข้อมูลในงาน

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนไตรมาส	2	ประจ�าปี	2561	(Opportunity	

Day)	โดยไตรมาส	2	บริษัทมีรายได้งานรับเหมาก่อสร้างที่	333.9	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	28.8%	และก�าไร	7.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	18.6%	ส่วน	6	เดือนปี	

2561	บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่	622.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	7.7%	ส่วนก�าไรอยู่

ที่	15.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	10.5%	ซึ่งคาดว่าการด�าเนินงานในปีนี้จะเติบโต

กว่าปีที่ผ่านมาจาก	Backlog	ของบริษัทยังอยู่ประมาณ	1,000	ล้านบาท	

และเตรียมเข้าประมูลงานในช่วงครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง

PPS	ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล	

EIT	CONSTRUCTION	UNITED	CUP	ครั้งที่	2	
CRD	พบนักลงทุนไตรมาส	2/61

1. 2.

28 www.HoonInside.com 28		August		2018



“บัตรเครดิตกรุงศรี...ที่สุด	ทุกสิ่ง”	:	สมหวัง	โตรักตระกูล	กรรมการผู้

จัดการ	บริษัท	บัตรกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	จัดงานเปิดตัวแคมเปญสื่อสาร

แบรนด์ใหม่	“บัตรเครดิตกรุงศรี...ที่สุด	ทุกสิ่ง”	เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทัน

สมัย	ชูแนวคิด	“ที่สุด…ทุกสิ่ง”	เน้นมอบประสบการณ์แบบตอบโจทย์	รู้

ใจ	ทันใจ	ตรงใจ	ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่	ปลดล็อคทุกมุมมองการ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต	ทั้ง	“กิน	ช้อป	เที่ยว”	พร้อมใช้เทคโนโลยียกระดับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ	ตั้งเป้าเพิ่มยอดใช้จ่ายเติบโต	10%	และเพิ่มจ�านวน

บัตรเป็น	2.2	ล้านบัญชีในสิ้นปี	โดยมี	ธนภัทร	กาวิละ,	ชุดารี	เทพาค�า,	

จุฬาลักษณ์	ปิยะสมบัติกุล,	สาวิตรี	โรจนพฤกษ์	ให้เกียรติร่วมงาน	ณ	ร้าน	

My	Kitchen	ชั้น	4	ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่	เมื่อเร็วๆ	นี้

คุณสกลธี	ภัททิยกุล	(	แถวหน้า	7	ขวา	)	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	

น�าคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าอบรมหลักสูตร“	

ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง	(มหานคร)	รุ่นที่	6”	

เข้าศึกษาดูงาน	เรื่อง	นโยบาย	ภารกิจ	และการด�าเนินงานของ	บริษัท	

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยมี	ดร.อาณัติ	อาภาภิรม	

(แถวหน้า	8	ขวา)	ประธานคณะกรรมการ	ที่ปรึกษาบริษัทฯ	ให้การต้อนรับ

และบรรยายสรุป	ร่วมด้วย	คุณสุมิตร	ศรีสันติธรรม	(แถวหน้าขวาสุด)	

ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ	น�าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าบีที

เอส	ณ	ห้องประชุมใหญ่	อาคารบีทีเอส	ส�านักงานใหญ่	ถนนพหลโยธิน

บัตรเครดิตกรุงศรี...ที่สุด	ทุกสิ่ง

มหานครรุ่นที่	6	เยี่ยมชมบีทีเอส

3.
4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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